

ระเบียบวาระ ที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สรุปเรื่อง

ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุม เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยจันทร์ ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นั้น กำหนดให้หน่วยงานส่งแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 นั้น ทั้งนี้สำนักงานอธิการบดีจึงคัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ส่งมหาวิทยาลัยต่อไป

หัวข้อองค์ความรู้ที่สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๒๐ องค์ความรู้ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	หน่วยงาน	องค์ความรู้
ลำดับ	กองกลาง	
๑	งานคลัง	เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลด้านการจ่ายเช็ค และเงินสด
๒	งานพัสดุ	เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๓	งานอาคารสถานที่	เรื่อง สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
๔	งานทรัพย์สินและรายได้	เรื่อง ระบบบริหารสัญญาเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๕	งานบริหารงานทั่วไป	เรื่อง รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๖	งานประชาสัมพันธ์	เรื่อง ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๗	โรงเรียนวิถีธรรม	เรื่อง การพัฒนาทักษะสมอง ด้วย EF
๘	งานบริหารบุคคลและนิติการ	เรื่อง การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
๙	หน่วยตรวจสอบภายใน	เรื่อง ระบบควบคุมภายในของสำนักงาน
ลำดับ	กองนโยบายและแผน	
๑	งานบริหารทั่วไป	เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
๒	งานแผนและงบประมาณ	เรื่อง การใช้ระบบจัดทำค่างบประมาณโครงการ
๓	งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ	เรื่อง การพัฒนาจัดทำรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๔	งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล	เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการของกองนโยบายและแผน
ลำดับ	กองพัฒนานักศึกษา	
๑	งานบริหารทั่วไป	เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ภายในประเทศ

ลำดับ	หน่วยงาน	องค์ความรู้
๒	งานส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมนักศึกษา	เรื่อง การเขียนโครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ตามกระบวนการ PDCA ในการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน
๓	งานแนะแนวและศิษย์เก่า สัมพันธ์	เรื่อง คู่มือการสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน
๔	งานสวัสดิการนักศึกษาและ ทุนการศึกษา	เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกหอพักใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๕	งานอนามัยและสุขภาพ	เรื่อง CPR ๖ ป. (ปลอดภัย ปลอดภัย ปีม เป่า แปะ)
๖	งานพัฒนาและส่งเสริม การศึกษานักศึกษาพิการ	เรื่อง การบริการล่ามภาษามือทางไกลจาก NECTEC
		เรื่อง การบริการสนับสนุนนักศึกษาบกพร่องทางการเห็น